

การรับประกันและการสนับสนุนระหว่างประเทศ

การรับประกันระหว่างประเทศสำหรับโน้ตบุ๊กของ ASUS นั้นจะมีบริการและความช่วยเหลือให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อและต้องการใช้บริการหรือความช่วยเหลือภายใต้รายชื่อประเทศที่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกันระหว่างประเทศสำหรับโน้ตบุ๊กของ ASUS ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์ ASUS ในประเทศ "A" แล้วทำการย้ายไปอยู่ที่ประเทศ "B" เลยต้องการใช้บริการในประเทศ "B" แล้วนั้น หากประเทศ A และ B อยู่ภายใต้เงื่อนไขรายชื่อประเทศที่ได้ความคุ้มครองของการรับประกันและการสนับสนุนระหว่างประเทศสำหรับโน้ตบุ๊กแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ ASUS ดังกล่าวจะมีคุณสมบัติในการรับประกันระหว่างประเทศในประเทศ B สำหรับรายชื่อประเทศที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันระหว่างประเทศสำหรับโน้ตบุ๊กของ ASUS

โปรดดูรายชื่อประเทศที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันระหว่างประเทศสำหรับโน้ตบุ๊กของ ASUS ที่ด้านล่าง

โปรดทราบว่าบริการและ/หรืออะไหล่บางอย่างอาจไม่มีให้บริการในบางประเทศ

ดังนั้นอาจต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการให้บริการการรับประกันระหว่างประเทศ

กระบวนการรับบริการอาจแตกต่างกันในแต่ละประเทศ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ศูนย์บริการ ASUS ที่ <https://www.asus.com/support/> สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

รายชื่อประเทศที่ได้รับความคุ้มครองจากการรับประกันระหว่างประเทศสำหรับโน้ตบุ๊กของ ASUS

ภูมิภาค	ประเทศ
เอเชีย	ออสเตรเลีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเก๊า มาเลเซีย พม่า นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ศรีลังกา ไต้หวัน ไทย ตุรกี(ตุรกี) เวียดนาม เนปาล
ยุโรป	แอลเบเนีย อาร์เมเนีย ออสเตรีย อาเซอร์ไบจาน เบลารุส เบลเยียม บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี คาซัคสถาน โคโซโว คีร์กีซสถาน ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มาซิโดเนีย มอลตา มอลโดวา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สาธารณรัฐมอนเตเนโกร โรมาเนีย รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ เดิรกเมนีสถาน ยูเครน สหราชอาณาจักร อุซเบกิสถาน
ตะวันออกกลางและแอฟริกา	บาห์เรน อียิปต์ อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน โอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย ตุรกี(ตุรกี) สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อเมริกา	สหรัฐอเมริกา แคนาดา